

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/การเงิน-อนุพันธ์-การคลัง

วันที่: จันทร์ 7 มิถุนายน 2564

ปีที่: 27

ฉบับที่: 6710

หน้า: 31(บน)

Col.Inch: 41.48

Ad Value: 35,258

PRValue (x3): 105,774

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: CHAYO ดึง 8 พันธมิตรธุรกิจ ลงทุน 'ชโย เจริญ' ลุยซื้อหนี้ในไตรมาส 3/64

CHAYO ดึง 8 พันธมิตรธุรกิจ

• ลงทุน 'ชโย เจริญ' ลุยซื้อหนี้ในไตรมาส 3/64

CHAYO ดึงพันธมิตร 8 ราย เสริมแกร่งร่วมลงทุนใน "บริษัทบริหารสินทรัพย์ ชโย เจริญ จำกัด" ประกาศลุยซื้อหนี้เข้ามาบริหารในไตรมาส 3/64 และคาดเริ่มมีรายได้ในไตรมาส 4/64

นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ ชโย เจริญ จำกัด (Chayo JV) หลังทำข้อตกลงกับนักลงทุนในการขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทถือหุ้นใน Chayo JV คิดเป็นสัดส่วน 55% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และนักลงทุนอีก 8 ราย ถือหุ้นรวมกันคิดเป็น 45% ประกอบด้วย

บริษัท โนวีส อินทีเกรชั่น จำกัด (เป็นบริษัทลูกของ COM7) ถือหุ้น 10% บริษัท เบญจพรแลนด์ จำกัด (เป็นบริษัทลูกของ JWD) ถือหุ้น 5% บริษัท พรินซ์ไฮล์ จำกัด ถือหุ้น 5% บริษัท สมาร์ทพรีฟ แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด ถือหุ้น 5% นายวิวัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน ถือหุ้น 5% นางสาวรัชนิพร พุคยาภรณ์ ถือหุ้น 5% นางสาวสุพิน ฉายศิริไพบูลย์ ถือหุ้น 5% และนายจิตชัย นิมิตรปัญญา ถือหุ้น 5%

ทั้งนี้ ภายใน 15 เดือน นับจากวันที่ 31 พ.ค. 2564 บริษัทจะจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมโดยการซื้อหุ้นบริษัทจำนวน 880



สุชสันต์ ยศะสินธุ์

ล้านบาท (โดยเงินทุนร้อยละ 80-90 บริษัทมีแผนที่จะออกตราสารหนี้ และ/หรือกู้ยืมเงินเพื่อมาลงทุน) ตามความเหมาะสมและความต้องการใช้เงิน

ขณะนี้ได้มีการจัดตั้งทีมบริหาร Chayo JV เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้แต่งตั้งคุณกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการนำทีมบริหาร คาดว่าจะสามารถซื้อหนี้เข้ามาบริหารได้ในช่วงไตรมาส 3 และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ Chayo JV ได้ทันทีในไตรมาส 4/2564 โดยยอมรับ

ว่าด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ส่งผลให้ปริมาณหนี้เสีย (NPL) ในระบบมีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จึงคาดว่าสถานการณ์เงินจะทยอยขยายหนี้ออกมาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นโอกาสของ Chayo JV ในการเลือกซื้อสินทรัพย์ประเภทมีหลักประกันขนาดกลาง-ขนาดใหญ่

"ปัจจุบัน Chayo JV ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์แล้ว ทั้งนี้ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา มีนักลงทุนหลายรายติดต่อ CHAYO เพื่อขอร่วมลงทุน ในการซื้อหนี้ด้วยคุณภาพหรือ NPL เข้ามาบริหาร แต่ CHAYO ไม่สามารถตอบรับข้อเสนอได้ เนื่องจากหากจะลงทุนโดยการประกอบธุรกิจผ่านบริษัทบริหารสินทรัพย์ ชโย เจริญ จำกัด ที่ CHAYO ถือหุ้นโดยตรง 100% จะไม่สามารถแบ่งแยกเรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส่วนแบ่งกำไร รวมถึงภาษีที่ต้องเสียจากการบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพได้ชัดเจน จึงมีแนวคิดในการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ ชโย เจริญ จำกัด เพื่อร่วมลงทุนกับนักลงทุนที่มีศักยภาพ และขยายโอกาสในการลงทุน หนุนบริษัทแม่ให้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่แข็งแกร่ง" นายสุชสันต์ กล่าว ■